

Số: /VP

Chi Lăng, ngày tháng 6 năm 2024

V/v rà soát danh mục, cung cấp
thông tin nội dung niêm yết công khai
thủ tục hành chính

Kính gửi:

- Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Trong thời gian qua, công tác niêm yết, công khai thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh đã được các cơ quan đơn vị thực hiện khá đầy đủ, thường xuyên theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Tuy nhiên, hiện nay nhiều TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, cắt giảm thời hạn giải quyết... đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai nhưng chưa được các cơ quan, đơn vị rà soát, tổng hợp và cung cấp kịp thời cho các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện niêm yết công khai.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo huyện, để nâng cao chất lượng công khai TTHC, đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thực hiện TTHC, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, tra cứu, tìm hiểu TTHC. Văn phòng HĐND và UBND huyện yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện các nội dung sau:

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, rà soát, tổng hợp và cung cấp đầy đủ nội dung cụ thể, từng TTHC thuộc thẩm quyền phạm vi quản lý, tham mưu của ngành đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai theo quy định tại cơ quan đơn vị giải quyết TTHC. Nội dung niêm yết cụ thể gồm 2 nội dung là niêm yết công khai thủ tục hành chính và niêm yết công khai quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện niêm yết công khai tại cơ quan đồng thời gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện (Qua bộ phận một cửa huyện) trước ngày **25/6/2024** để kịp thời niêm yết công khai TTHC của huyện theo quy định. Quá thời hạn nêu trên các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện không cung cấp thông tin nêu trên thì Thủ trưởng các cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm đối với nội dung Niêm yết công khai của đơn vị mình.

(Có Mẫu Danh mục niêm yết TTHC kèm theo công văn này)

2. UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thường xuyên cập nhật, bổ sung nội dung niêm yết công khai thủ tục hành chính; niêm yết quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan đơn vị sau khi có Quyết định công bố, công khai danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh. Niêm yết, công khai đầy đủ về

số lượng và nội dung cụ thể của TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã. Nội dung niêm yết công khai gồm: Danh mục thủ tục hành chính (ghi cụ thể tên lĩnh vực; số, ký hiệu, ngày tháng năm ban hành của Quyết định công bố danh mục TTHC do Chủ tịch UBND tỉnh ban hành; đánh số trang của từng TTHC; có thể gộp các lĩnh vực có ít TTHC trong 01 tệp và ghi đủ tên lĩnh vực); nội dung cụ thể của từng TTHC, in một mặt trên trang giấy khổ A4, gắn tờ khai, mẫu đơn ngay sau nội dung TTHC (nếu có); không niêm yết các nội dung TTHC đã bị sửa đổi, bổ sung, thay thế, hết hiệu lực; không niêm yết Quyết định công bố danh mục TTHC của Chủ tịch UBND tỉnh; không niêm yết các nội dung, thông báo khác trên bảng niêm yết công khai TTHC; kịp thời thay thế các tờ niêm yết bị hư hỏng, hoen ố, rách nát.

Niêm yết "Nội dung công khai hướng dẫn thực hiện phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính" tại góc phía dưới bên tay phải của bảng niêm yết công khai TTHC.

(Có file mẫu niêm yết đính kèm trên Hệ thống iOffice).

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 31/5/2024 của UBND huyện Chi Lăng về thực hiện đợt thi đua cao điểm “Đẩy mạnh hiện đại hoá bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND các xã, thị trấn bổ sung các biển hiệu, khẩu hiệu pano về thực hiện thủ tục hành chính; các trang thiết bị máy tính, máy in, máy Scan, bàn ghế chờ ngồi,.... công dân, tổ chức đến thực hiện thủ tục hành chính được hướng dẫn kịp thời đúng quy định.

Thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về Ban hành quy chế đánh giá cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; In mẫu phiếu số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 1514/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh đặt tại Bộ phận Một cửa và hướng dẫn người dân đánh giá theo đúng quy định.

Văn phòng HĐND và UBND Đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện phối hợp quan tâm triển khai thực hiện đúng theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, BPMC.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Vương Văn Sơn